



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๒๑

ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอนาทม/ อำเภอวังยาง) และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมติที่ประชุม ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม (ก.ท.จ.นครพนม) ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณามติเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลภายในเขตจังหวัดนครพนม เพื่อให้เทศบาลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ก.ท.จ.นครพนม ทั้งนี้ สามารถสืบค้นมติ ก.ท.จ.นครพนม ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม www.npmlocal.go.th หัวข้อ “ข่าวสาร สดจ.นพ.” เมนู “มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

อนึ่ง สำหรับการประชุมในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๔ หากเทศบาลมีเรื่องจะนำเสนอ ก.ท.จ.นครพนม เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ให้เทศบาลส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แนบบัญชีสรุปข้อมูลรายละเอียดแสดงภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมรับรองข้อมูล) ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ท.จ.นครพนม ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลในเขตอำเภอทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ จันทร์หรร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐

ผู้ประสานงาน (นายธิตินงค์ กุลภา) ๐๖-๑๑๔๕-๗๑๗๑



มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๓ (หลังใหม่)

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม (ก.ท.จ.นครพนม) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในจังหวัดนครพนม ดังนี้

๑. รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม (ก.ท.จ.นครพนม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. รับทราบ พนักงานเทศบาลพ้นจากทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เนื่องจาก ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาครบ ๖ เดือน เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด จำนวน ๒ ราย ดังนี้

(๑) นางสาวอิพรพรรณ พึ่งตน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระซอง

(๒) นายธนภุต แก้วรัตนกาญจน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเรือ

๓. รับทราบ การส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลปลาปาก ให้คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๑ ราย

๔. เห็นชอบ ให้เทศบาลรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเมืองพิทยา เพื่มาดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน ๑ ราย (เอกสารแนบท้าย)

๕. เห็นชอบ ให้เทศบาลตำบลนาหว้า ปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป จากระดับชำนาญงานเป็นระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างโยธา เลขที่ตำแหน่ง ๑๙-๒-๐๕-๔๗๐๓-๐๐๓ สังกัดกองช่าง

๖. เห็นชอบ ร่างประกาศการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล ทั้งนี้ ให้เทศบาลแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวให้มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงานที่เพิ่มขึ้น ตามแบบสรุปรายละเอียดการดำเนินการตามประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ ก.ท.จ.นครพนม ให้ความเห็นชอบ (มติเฉพาะเรื่อง)

๗. เห็นชอบ ร่างประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔

๘. เห็นชอบ คัดเลือกและขึ้นบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐที่ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพ การให้บริการของเทศบาลที่เสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี



ผู้สรุปมติที่ประชุม

(นายธิตพงศ์ กุลภา)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ.นครพนม



ตรวจสอบถูกต้อง

(นายสรารุท วังรียา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รักษาราชการแทน ห้องถิ่นจังหวัดนครพนม

เลขานุการ ก.ท.จ.นครพนม

บัญชีรายชื่อพนักงานครูเมืองพัทยาที่ ก.ท.จ.นครพนม ให้ความเห็นชอบ
รับโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล

(ในการประชุม ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน		ตำแหน่งที่ขอโอน/รับโอน		เงินเดือนขั้น
		ตำแหน่ง	สังกัด	ตำแหน่ง	สังกัด	
๑	นางสาวชฎามิน กล้าแข็ง	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ๑๙-๒-๐๘-๖๕๐-๑๘๘	โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๔๗,๒๖๐

หมายเหตุ วันที่ต้นสังกัดเดิม และต้นสังกัดใหม่ตกลงตัดโอน : ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔